

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม						
โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (600401)						
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21						
โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษจากระดับ Beginner, Lower intermediate, Upper intermediate สู่วิชาการระดับที่สูงขึ้น	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้ให้นักศึกษามีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับต่ำและมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับ Upper intermediate ร้อยละ 1.17	1. นักศึกษาส่วนใหญ่จบจากโรงเรียนในส่วนภูมิภาค / ทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ	1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ 3. จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยกลุ่มวิชาการ	อ.หัตยา อ.ชวลิต	
			2. ขาดบรรยากาศการเรียนรู้ด้านภาษา อังกฤษ เช่น ขาดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในองค์กรอย่างต่อเนื่อง	1. จัดโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2. จัดซื้อ soft ware ภาษา อังกฤษ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ) 3. บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา เพื่อเพิ่มความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ	อ.หัตยา อ.ชวลิต	

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม</p> <p>โครงการ : โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (600408)</p> <p>วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการควบคุมการบริหารการใช้งานระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ</p>						
โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
เพื่อปรับปรุงระบบ การจัดการควบคุม การบริหารการใช้ งานระบบ เครือข่ายให้มี ประสิทธิภาพ	เพื่อให้นักศึกษาและ บุคลากรเข้าถึงการใช้งาน เครือข่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	1.อายุการใช้งานอุปกรณ์ ระยะ สั้นการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบไม่ต่อเนื่องอุปกรณ์ไม่มี ความสามารถในการป้องกันการ ถูกHack,ห้อง server ไม่เหมาะ ต่อการใช้งาน	อุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพ	จัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์, จัดทำห้องserver ให้ได้มาตรฐาน, ออกแบบ network diagram จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการโจมตี,	อ.วิรัตน์ เมษายน ๒๕๖๐	
		มีการต่อพ่วงอุปกรณ์ที่ติด virus	note book, FD,website download,อุปกรณ์ต่อพ่วง เครือข่าย	ข้อกำหนดการใช้งานและจัดทำ คู่มือ,จัดการอบรมอภิปรายการใช้ งานและชี้แจงปัญหา, จัดมาตรการ ป้องกันมีการลงโปรแกรมสแกน ไวรัส	อ.วิรัตน์ เมษายน ๒๕๖๐	
		การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า, สเปค กลางไม่ทันสมัย	ระเบียบราชการ	ดำเนินจัดซื้อจัดในไตรมาสแรก	อ.วิรัตน์ เมษายน ๒๕๖๐	

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม</p> <p>โครงการ : โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (600412)</p> <p>วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการควบคุมการบริหารการใช้งานระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มจุดเชื่อมต่อ</p>						
โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการควบคุมการบริหารการใช้งานระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มจุดเชื่อมต่อ	เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าถึงการใช้งานเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ขาดความรู้ในการทำpolicy, เปลี่ยนบุคลากรบ่อย,ไม่มีการกำหนดสิทธิ์ในระบบ และผู้กำหนดสิทธิ์	note book, FD,website download,อุปกรณ์ต่อพ่วงเครือข่าย	มีข้อกำหนดการใช้งานและจัดทำคู่มือ,จัดการอบรมอภิปรายการใช้งานและชี้แจงปัญหา, จัดมาตรการป้องกันมีการลงโปรแกรมสแกนไวรัส	อ.วิรัตน์ เมษายน ๒๕๖๐	
		สายไฟเบอร์ออฟติกขาด,อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม	สภาพแวดล้อม,แสงแดด,น้ำ, อุณหภูมิ,สัตว์	จัดหาอุปกรณ์ครอบสายไฟ	อ.วิรัตน์ เมษายน ๒๕๖๐	
		ระบบไฟฟ้าขัดข้องทำให้ระบบเครือข่ายหลักและแม่ข่ายไม่สามารถให้บริการได้ อุปกรณ์เกิดความเสียหายในระยะยาว	ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร	จัดหาอุปกรณ์สำรองไฟดับ ไฟกระชาก	อ.วิรัตน์ เมษายน ๒๕๖๐	

ผู้จัดทำ นางกนกวรรณ มัธยมานันท์

ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


อนุมัติโดย (นายสมศักดิ์ มงคลธนะวัฒน์)

วิทยากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี